



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าใหม่ด้วยการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต มีการกำหนดทิศทางอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบนวัตกรรม โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการทำงาน และผลักดันให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของสังคม มีการขยายโอกาส ต่อยอด พัฒนานวัตกรรมในระดับองค์กรและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรและหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ รฟม. รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคณะกรรมการ รฟม. ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ไว้ดังนี้

1. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้บุคลากร รฟม. ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร รฟม.
2. จัดให้มีระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานของ รฟม. ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเชื่อมโยงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมาเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของ รฟม.
3. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ ให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการสร้างผลงานนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
4. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านระบบรถไฟฟ้าและบริการทั้งในรูปแบบนวัตกรรมแบบปิด (Closed Innovation) และนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
5. สร้างความตระหนักรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากร รฟม. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566


(นายสรารัฐ ทองศิริโล)

ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย